



# สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

26 กันยายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



กัญชา

## ข้อเสนอเกี่ยวกับกัญชา

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยรัฐ

- นางจตุพร โรจนพานิช อธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน เผยที่ประชุมประชุมสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 14 มีมติดังนี้ 1.เร่งรัดให้ สธ.-มท.-ศธ.-อว.-สสส. ออกแบบและสนับสนุนกิจกรรมในหลักสูตรการเรียนการสอน วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการใช้กัญชาอย่างเหมาะสม 2.เสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ 3.เสนอให้ สธ.-อว. จัดตั้ง คกก.วิจัยและจริยธรรมในมนุษย์เพื่อศึกษาผลกระทบจากการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชน 4.เสนอให้ สธ.-กรมการแพทย์-กรมสุขภาพจิต-ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จัดทำแผนรับมือความเสี่ยงผลกระทบจากการใช้กัญชาในเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างความพร้อม รพ.สต.ด้านการรักษา 5.เสนอให้ สธ.พิจารณายกเลิกการใช้กัญชาโดยเสรี และให้ใช้เพื่อทางการแพทย์เท่านั้น 6.ระหว่างที่ยังไม่มีกฎหมาย ขอให้ออกมาตรการควบคุม ห้ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ซื้อขาย แจก ครอบครอง และใช้กัญชา ห้ามโฆษณาเชิญชวนจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 7.เร่งใช้สื่อสร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์และโทษที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะนำเข้าสู่การประชุมคณะอนุกรรมการจัดสมัชชาการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบ ก่อนเสนอ คกก.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อนต่อไป

## กำหนดกรอบการใช้กัญชง

สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.กท.ธุรกิจ, เว็บไซต์ thebusinessplus

- นายยิ่งยศ จารุบุษปายน ประธาน จนท.บริหาร บ.ไทย ลีฟ ไบโอ เทคโนโลยี จก. เผย จากกรณีสภามีมติให้มีการทบทวนร่าง พ.ร.บ.กัญชา กัญชง อยากให้ภาครัฐร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายคุณและโทษ รวมทั้งความแตกต่างระหว่างกัญชากับกัญชง เนื่องจากกัญชงมีประโยชน์นำไปปรับใช้กับผลิตภัณฑ์ในหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสุขภาพและการแพทย์



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

## สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 26 ก.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 655 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,678,352 ราย เสียชีวิต 12 ราย เสียชีวิตสะสม 32,718 ราย รักษาหายเพิ่ม 1,032 ราย รักษาหายสะสม 4,637,940 ราย ยังรักษาอยู่ 7,964 ราย สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 620,253,838 (+16,070) ราย 6,540,339 (+42) ราย รักษาหาย 600,392,127 (+102,885) ราย

## ประเด็นสำคัญ

### 1. แกลงเตรียมความพร้อมหลัง 1 ต.ค. นี้


สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค และนพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จะแถลงถึงการเตรียมการป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 ของ สธ. ในวันที่ 26 ก.ย.นี้ หลังมีการยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยุบ ศบค. ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค.เป็นต้นไป

### 2. สสำรวจพฤติกรรมป้องกันตนเองลดลง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ไทยรัฐ, ข่าวสด, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (มติชน, แนวหน้า, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, INN, js100, mcot, thejournalistclub, Chiangmainews, thestandard, thailandplus)

- นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีและโฆษกกรมอนามัย เผยผลสำรวจอนามัยโพลตั้งแต่ 1-19 ก.ย.65 พบทุกพฤติกรรมตามมาตรการสาธารณสุขป้องกันระบาดโควิด 19 ของประชาชน มีแนวโน้มลดลงจากเดือนส.ค. ทั้งการสวมหน้ากากเมื่อเข้าสถานที่ปิดหรือคนรวมตัวกันหนาแน่น การล้างมือ และการเว้นระยะห่าง สอดคล้องกับความกังวลต่อสถานการณ์โควิด 19 ที่มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า มาตรการที่จำเป็นและควรทำต่อไปในระยะเปลี่ยนผ่านโควิด 19 เข้าสู่โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง ได้แก่ การเฝ้าระวังพฤติกรรมสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง รองลงมาคือการจัดสถานที่ให้มีอุปกรณ์ล้างมือเพียงพอ มีการเว้นระยะห่าง และระบายอากาศที่ดี และจัดการด้านสุขาภิบาลสถานที่ต่าง ๆ ตามลำดับ ย้ำว่าแม้แนวโน้มสถานการณ์โควิดในประเทศดีขึ้น ประชาชนยังต้องเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ และใส่ใจอนามัยขั้นพื้นฐานของตนเอง โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่ม 608 และผู้มีโรคประจำตัว

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>3. การบริหารจัดการวัคซีน</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, แนวหน้า, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ผจก.รายวัน 360 องศา) เว็บไซต์ (แนวหน้า, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ไทยรับ, thebangkokinsight, topnew, soughitalk, isaranew, mcot, thejournalistclub)</p> <p>- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า 1 ต.ค.เป็นต้นไป รัฐบาลได้วางแผนบริหารจัดการวัคซีนชัดเจน การให้วัคซีนป้องกันโรคยังคงดำเนินไปตามเป้าหมายเดิม คือ ประชาชนอายุ 6 เดือนขึ้นไปเข้ารับวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลโดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนต่อเนื่อง โดยเดือนต.ค. มีแผนให้วัคซีน 7 ล้านโดส ทั้งเข็ม 1-2 หรือเข็มกระตุ้น คือ 1. ผู้ที่อายุ 18 ปีขึ้นไป 2. ผู้ที่อายุ 12-17 ปี 3. เด็กอายุ 5-11 ปี และเด็กอายุ 6 เดือน-4 ปีที่ต้องการรับเข็ม 1 รวมทั้งผู้ที่เข้าเกณฑ์กลุ่มเสี่ยงและต้องการภูมิคุ้มกันสำเร็จรูป (LAAB)</p> <p><b>4. เตือนอาจเกิดการระบาดซ้ำ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ไทยโพสต์</p> <p>- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ โพสต์ว่า Wenseleers T จากเบลเยียม ติดตามอัตราการตรวจพบไวรัสสายพันธุ์ BA.2.75.2 ยังคงเพิ่มขึ้น ขณะที่ต้องจับตามอง BQ.1.1 อย่างใกล้ชิด เนื่องจากทั้งสองสายพันธุ์มีสมรรถนะการแพร่ที่เหนือกว่า BA.5/BA.5.2 และติดต่อภูมิมากกว่าหลายเท่า แพทย์ผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการในสหรัฐฯ เริ่มเตือนเรื่องการระบาดซ้ำ ตั้งแต่ปลายต.ค. และจะสูงสุด ธ.ค.นี้ และรณรงค์ให้ยังคงมาตรการป้องกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น การใส่หน้ากากในสถานที่ที่คนเยอะแออัด เพราะแทบทุกระลอกที่ผ่านมาไทยจะตามหลังต่างประเทศราว 6-10 สัปดาห์ คือช่วงกลาง ธ.ค.มีโอกาสรบาดซ้ำหากไม่ป้องกันให้ดี</p> <p><b>5. ค่าตอบแทนโควิด อสม.-อสส.</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.ผจก.รายวัน 360 องศา</p> <p>- การประชุมคณะรัฐมนตรี 27 ก.ย.นี้ ที่ประชุมเตรียมพิจารณาอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 2,100,612,000 บาท เพื่อเป็นค่าตอบแทนให้แก่ อสม. 1,039,729 คน และ อสส. 10,577 คน รวม 1,050,306 คน ในอัตรา 500 บาทต่อคนต่อเดือน ระยะเวลาตั้งแต่ มิ.ย.-ก.ย. 65 เพื่อเป็นค่าตอบแทน เยียวยา ชดเชย และเลี้ยงชีพ ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคโควิด 19 ในชุมชน</p> <p><b>6. ข้อเสนอแนะจากภาคธุรกิจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> เว็บไซต์ (มติชน)</p> <p>- นายธนกร คุปต์จิตต์ ที่ปรึกษาสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เปิดเผยว่า กลุ่มผู้ประกอบการสถานบันเทิง ธุรกิจกลางคืน และธุรกิจที่เกี่ยวข้อง กำลังรอดูมติ ครม. 27 ก.ย.นี้ ที่จะมีการพิจารณายกเลิกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน และยุบ ศบค. รวมถึงแนวทางด้านสาธารณสุข เพื่อจะได้รู้ถึงแนวทางปฏิบัติ และให้ความสนใจยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติฯ ด้านสาธารณสุข โดยเฉพาะเน้นยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านบริหารจัดการ กฎหมาย สังคม และเศรษฐกิจ อยากให้เอกชนมีส่วนร่วมในการกำหนดหรือวางแผนหากเกิดปัญหา ไม่ใช่เหมือน ศบค.ที่ผ่านมา ที่อาจมองในเรื่องป้องกันระบาด แต่กระทบต่อธุรกิจและเศรษฐกิจ</p> <p>- นายแสงชัย ธีรกุลวานิช ประธานสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เปิดเผยว่า สมาพันธ์ฯ เห็นด้วยกับการยุบ ศบค. และยกเลิกพรก.ฉุกเฉิน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะต้องขับเคลื่อนไปอย่างรวดเร็ว เพื่อกระตุ้นภาคการท่องเที่ยว การค้า การลงทุน มีข้อเสนอแนะ คือ 1. แผนระบบการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และบริหารความเสี่ยงการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. การดูแลรักษาผู้ติดโควิดและสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบ โดยเฉพาะกลุ่มที่อยู่ระหว่างการรักษาและมีการหนัก และกลุ่มที่มีอาการหนัก ให้ได้รับการรักษาอย่างดีที่สุดถึง 3. การจัดการระบบการเข้าถึงวัคซีน ATK ที่มีคุณภาพและไม่เป็นภาระค่าใช้จ่ายกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง 4. ถอดบทเรียนการพัฒนาอุตสาหกรรมนวัตกรรมทางการแพทย์ ที่ต้องสนับสนุนหน่วยงานรัฐ และภาคเอกชนในประเทศพึ่งพาการผลิต ลดการนำเข้า และสามารถส่งออกต่างประเทศ เพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และสังคม</p>	
<p> <b>ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</b></p>	
<p><b>เทศกาลกินเจ</b></p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ. (เดลินิวส์, มติชน) เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, กรมประชาสัมพันธ์, thaigov)</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รอง นายกฯ และ รมว.สธ. เป็นประธานเปิดงานประเพณีถือศีลกินผัก จ.ระนอง ร่วมสร้างบุญถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมยกเสาอัญเชิญเสี้ยวโห้ยหรือตะเกียงไฟศักดิ์สิทธิ์ต้อนรับกิวอ่องไตเต้ เป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นพิธีถือศีลกินผัก จ.ระนอง ซึ่งในปีนี้เป็นการจัดพิธีแบบเต็มรูปแบบหลังจากที่สถานการณ์โควิด 19 ได้คลี่คลายลง</p> <p><b>สื่อที่นำเสนอ :</b> นสพ.มติชน</p> <p>- กรมอนามัย แนะนำก่อนกินเจควรเตรียมพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ โดยปรับระบบของร่างกายก่อนกินเจ 2-3 วัน เพิ่มผักในมื้ออาหารให้มากขึ้น ลดเนื้อสัตว์ให้ร่างกายได้ปรับตัว</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p><b>สื่อนำเสนอ</b> : เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เตือน "เทศกาลกินเจ" เลือกทานอยากปลอดภัย ลดเค็มลดโซเดียม เพื่อสุขภาพ หัวใจ "โรคความดัน-กล้ามเนื้อหัวใจ"</p>	
<p><b>ป้องกันผู้ป่วยสับสนใช้ยา</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : นสพ.ข่าวสด</p> <p>- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เปิดการประชุมวันแห่งความปลอดภัยผู้ป่วยโลก ครั้งที่ 4 และวันแห่งความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุขของประเทศไทย ครั้งที่ 6 ภายใต้แนวคิด Medication Safety: Medication Without Harm หรือ "ความปลอดภัยจากการใช้ยา : การใช้ยาโดยปราศจากอันตรายที่ป้องกันได้" ปีนี้องค์การอนามัยโลกให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัยด้านยา เน้นให้ประเทศสมาชิกกำหนดเป้าหมาย เพื่อลดอันตรายจากการใช้ยา ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายความปลอดภัยของไทยที่กำหนดไว้แล้ว</p> <p>- พญ.ปิยวรรณ ลิ้มปัญญาเลิศ ผอ.สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) กล่าวว่า มีการรายงานอุบัติการณ์ประมาณ 1 แสนครั้งต่อปี แต่ข้อผิดพลาดคลาดเคลื่อนจากการใช้ยาเพียง 1.5% ปีนี้ตั้งเป้าลดอุบัติการณ์ไม่พึงประสงค์ที่ถึงตัวผู้ป่วยด้านยาลง 50% ร่วมกัน</p>	
<p><b>เปิดเวทีสัมมนาสุขภาพจังหวัดระยอง</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : นสพ.สยามรัฐ</p> <p>- ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ร่วมกับสมาคมสุขภาพจังหวัดระยอง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาควิชาการ และภาคประชาสังคม จัดเวทีสัมมนาสุขภาพจังหวัดระยอง "รวมพลคนระยองร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่ EEC" ปี 2565 เพื่อสร้างนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ในการแก้ปัญหาด้านสุขภาพของจังหวัดระยอง รวมถึงปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม การบริโภคอาหารปลอดภัย และปัญหาจากการส่งเสริมด้านเศรษฐกิจในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)</p>	-
<p><b>เปิดอาคารหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.มุกดาหาร</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, thaigov, prd, thailandplus)</p> <p>- นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. เป็นประธานพิธีเปิดอาคาร 40 ปี และอาคารหอผู้ป่วยจิตเวช รพ.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร เป็นอาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 14 ชั้น ใช้งบก่อสร้างประมาณ 290 ล้านบาท โดยได้รับสนับสนุนงบประมาณจากสธ. และองค์กรหลายภาคส่วน เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ตอบสนองปัญหาของพื้นที่ด้านยาเสพติด จิตเวช และอุบัติเหตุ</p>	-
<p><b>ผลักดันเพิ่มยาจิตเวช ในบัญชียาหลักแห่งชาติ</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, คมชัดลึก, มติชน, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ผู้จัดการ, thaipbs, hfocus, thestandard, mco, workpointtoday, thailandplus)</p> <p>- พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เผยว่า สธ. ได้ทำงานเชิงรุกสร้างเครือข่ายคัดกรองค้นหากลุ่มเสี่ยงและผู้ป่วยทางจิตเวชเพิ่มขึ้นเพื่อให้เข้าถึงบริการ แต่ยังมีข้อห่วงใยถึงความพร้อมการตรวจรักษาที่ต้องเร่งขยายศักยภาพและเพิ่มคุณภาพมากขึ้น ทั้งการเปิดบริการหอผู้ป่วยจิตเวชเพิ่มเติมใน รพ. 30 แห่งทั่วประเทศเพื่อรองรับการรักษาและส่งต่อร่วมกับ รพ.ทางจิตเวชที่มีอยู่ 20 แห่ง รวมถึงประสาน สปสช. เพื่อผลักดันยาจิตเวชที่จำเป็นเข้าสู่บัญชียาหลักเพิ่มเติม รวมทั้งพิจารณาหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมถึงการรักษาที่ทันสมัย ทั้งที่หน่วยรักษาพยาบาลและในชุมชน</p>	
<p><b>ผนึกกำลังแก้ปัญหาท้องไม่พร้อม</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : เว็บไซต์(เดลินิวส์, ผู้จัดการ, บ้านเมือง, แนวหน้า, opt-news)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในปี 2565 นี้ กรมอนามัยร่วมกับสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทย และไบเออร์ไทย จัดกิจกรรมรณรงค์ภายใต้แคมเปญ #เซ็กซ์ให้ซัวร์ คุณให้ถูก มีลูกเมื่อพร้อม เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจอย่างถูกต้องในเรื่องของการคุมกำเนิดอย่างถูกวิธี ในวันคุมกำเนิดโลก ดึงพลังวัยรุ่นเข้าถึงข้อมูลเพื่อการวางแผนครอบครัวที่ดี โดยมีเป้าหมายอัตราการคลอดมีชีพในหญิงอายุ 15-19 ปีลดลง ไม่เกิน 25 ต่อ 1,000 ประชากร ในปี 2569</p>	-
<p><b>ปรับโฉม'บัตรทอง'ปี66</b></p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>- นพ.เจตน์ ธรรมธัชอารี เลขาธิการ สปสช. ขับเคลื่อนระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ ปี 2566 รุกนวัตกรรมระบบบริการวิถีใหม่ เพิ่มการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะในเขตเมือง เร่งดูแลกลุ่มเปราะบางให้เข้าถึงบริการ พร้อมปรับการบริหารจัดการเพิ่ม-ขยายสิทธิประโยชน์บริการปฐมภูมิ ทั้งรักษาพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค รวมถึงฟื้นฟูสมรรถภาพ</p> <p><b>สื่อนำเสนอ</b> : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- สปสช.เผย 3 แนวทาง เพิ่มบริการปฐมภูมิเขตเมือง ลุยนวัตกรรมบริการรูปแบบใหม่ เทเลเมดิซีน จัดหาหน่วยปฐมภูมิใน</p>	-

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ชุมชน ปรับการจ่ายจากรายหัวเป็นตามรายบริการ	
<p><b>ระบบเทเลเมดิซีน</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ (ไทยนิวส์, ผจก., thebankokinsight)</p> <p>- นพ.โชคชัย ธีโรชวลิต ผอ.รพ.พระนครศรีอยุธยา เผยได้ใช้ระบบเทเลเมดิซีนดูแลผู้ป่วยโควิด19 ทั้งรักษาตัวที่บ้านและชุมชนแบบครบวงจร และต่อยอดมาใช้ดูแลผู้ป่วยกลุ่มต่างๆ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบบริการได้อย่างครอบคลุม สะดวก ลดภาระค่าใช้จ่ายการเดินทาง</p>	-
<p><b>हनุนโมเดล รพ.สตูล</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธาน กมธ.สธ. เผยว่า กมธ.สธ. ลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ รพ.สตูล และรับฟังบรรยายสรุปการจัดการและการให้บริการสาธารณสุขแก่ปชช.ในพื้นที่ห่างไกล ทั้งในสถานการณ์ปกติและฉุกเฉิน รวมถึงการพัฒนาาระบบข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลสุขภาพของจ.สตูล ที่บูรณาการข้อมูลสุขภาพได้ครอบคลุมทั้งเขตสุขภาพที่ 12 ซึ่งจะนำไปใช้เป็นต้นแบบในการศึกษา และเสนอผลต่อฝ่ายบริหารหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้พิจารณา</p>	-
<p><b>ยาแฮปปี้</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. มติชน คอลัมน์ บทนามมติชน</p> <p>- ขณะนี้มีการเสพยาบ้าในหลายพื้นที่ หาซื้อง่ายและราคาถูก และมีเสียงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งรัดป้องกันและปราบปราม ขณะที่ยาเสพติดชนิดอื่นๆ ก็หาซื้อได้ง่ายเช่นเดียวกัน การที่สธ.เปิดเผยถึงยาแฮปปี้ เป็นเรื่องที่ถูกฝ่ายต้องเร่งแก้ปัญหาที่ต้นตอ และให้ข้อมูลแก่ปชช.ว่า มีฤทธิ์อันตราย ทำให้ไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างเป็นปกติได้ และถึงเวลาที่รัฐบาลจะต้องมีมาตรการที่จริงจังมากขึ้นในการรับมือยาเสพติด</p>	-
<p><b>ข้าวปลอม</b></p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์สยามรัฐ</p> <p>- ตามที่มีข้อมูลด้านสุขภาพเรื่องภูมิแพ้ดีขึ้นได้เพียงเพิ่มโปรไบโอติกมากกว่า 1 พันล้าน CFU Fasting และวิตามินดี 3 20,000 IU โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ และชี้แจงว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีเหตุผลทางการแพทย์ที่น่าเชื่อถือรองรับ ทั้งนี้ อาการของโรคภูมิแพ้มีสาเหตุและความรุนแรงจากหลายปัจจัย การทานอาหารเสริมตามข้อมูลดังกล่าวไม่สามารถแก้ไขสาเหตุการเกิดโรคและการแสดงอาการของโรคได้</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์thebankokinsight</p> <p>- ตามที่มีข้อมูลด้านสุขภาพเรื่อง น้ำสับประรดผสมโหระพา ช่วยรักษาเกล็ดเลือดต่ำ เลือดจาง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ตรวจสอบพบว่าเป็นข้อมูลเท็จ เนื่องจากยังไม่มีข้อมูลการดื่มน้ำสับประรดผสมโหระพา รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลเรื่องประสิทธิภาพ ความปลอดภัยในการใช้เพื่อรักษาอาการดังกล่าว</p>	-